

สรุปข่าวประจำวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน 2558

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร	
- ผู้จัดการออนไลน์	<p>ช่วง ๗ วันอันตรายกำแพงเพชร ทั่วแก่ง-จยย.ชนท้ายรถบรรทุกกลางดึก</p> <p>อุบัติเหตุช่วงรณรงค์ ๗ วันอันตรายสงกรานต์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ (๙ เม.ย.) มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๒ ราย โดยรายแรกเป็นอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนกำแพงเพชร-พิจิตร กม.๘ หมู่ ๙ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระดับ ปวช.๒ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เอ็มเอสเอ็กซ์ ทะเบียน ๑ กค ๗๐๗๐ กำแพงเพชร พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเต็มแรง</p> <p>รายที่ ๒ อุบัติเหตุรถยนต์ BMW ชนท้ายรถบรรทุกหกล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต บนถนนพหลโยธินขาออก กม. ๔๑๓-๔๑๔ หมู่ ๑ ต.คลองขลุง ผู้เสียชีวิตคือนายเกรียงศักดิ์ กลมกล่อม หรือเอ็กซ์ อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๑ บ้านวังหิน ต.คลองขลุง สุภาพกะโหลกศีรษะด้านซ้ายแตก มีบาดแผลตามร่างกาย ส่วนผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังมาด้วยได้รับบาดเจ็บอีก ๒ คนคือ นายอาณัฐ ตรีเย็น อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๒/๔๔๕ หมู่ที่ ๑ ต.บางเพ็ญ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และนายวัชรพล สนั่นทุ่ง อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๕/๔ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ได้รับบาดเจ็บคางแตก มีบาดแผลลอก ฟกช้ำตามร่างกาย</p>

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข	
<p>- สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ผลตรวจหญิงชาวเยอรมัน ไม่ใช่ไข้กาฬหลังแอ่น จากกรณีที่พบหญิงชาวเยอรมัน ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้กาฬหลังแอ่น ที่จังหวัดชลบุรีนั้น ผลการตรวจเลือดยืนยันว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ใช่โรคไข้กาฬหลังแอ่นแต่อย่างใด โดยโรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ใช่โรคใหม่ พบได้ทั่วโลกเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไนซีเรีย มินิงไจติดีส (Neisseria meningitides) สถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี้พบได้น้อยมาก ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการควบคุมป้องกันที่ดี โดยพบผู้ป่วยประปรายปีละ ๒๐-๓๐ ราย ในช่วง ๕ ปีหลังนี้ พบน้อยกว่า ๒๐ ราย เสียชีวิตประมาณ ๒ รายประชาชนจึงไม่ต้องวิตกกังวล โรคนี้มียาป้องกันและมียารักษาหายขาด</p>
<p>- www.hfocus.org</p>	<p>สหภาพพยาบาลเตรียมยื่น สธ.ผลักดัน กม.คุ้มครองสิทธิพยาบาลต่อ สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือ สปช. ออก กม.คุ้มครองสิทธิ “พยาบาล” ทั่วประเทศ พร้อมรายชื่อพยาบาลกว่า ๓ พันคน คาดมีอีกกว่าหมื่นคนที่พร้อมสนับสนุนเพิ่มเติม หลังมีข่าวเผยแพร่ แจงเหตุไม่ได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพการทำงานที่ดี ทั้งที่มีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสูง พร้อมเตรียมยื่น สธ.ผลักดันต่อ</p>
<p>- สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>อย. เผยข้อเท็จจริงกรณีข่าวส่งต่อในโลกออนไลน์น้ำแข็งผสมฟอร์มาลิน และน้ำใส่คลอรีน กรณีที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ถึงการผสมสารฟอร์มาลินลงในน้ำแข็งยูนิค เพื่อไม่ให้ น้ำแข็ง ละลายเร็ว อย. ร่วมกับนักวิชาการทำการทดลอง ผลปรากฏว่า น้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินจะมีลักษณะ ชุ่มกึ่งก่อนและมีกลิ่นฉุน ผู้บริโภคจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนการใส่คลอรีนในน้ำ บริโภค ก็เพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งสารนี้เป็นสารที่ระเหยง่าย จะถูกกำจัดในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำอยู่แล้ว แนะนำผู้บริโภคให้ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ฉลากมีเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขทะเบียนในกรอบ</p>
<p>- www.hfocus.org</p>	<p>"ยงยุทธ" เผยปรับโครงสร้าง สปสช. เสร็จภายในรัฐบาลนี้ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สปสช.ว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (คตร.) รับผิดชอบดำเนินการแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะดำเนินให้แล้วเสร็จได้อย่างเร็วที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการดูระบบการดำเนินการของ สปสช.ทั้งหมด ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการที่จะพิจารณาระบบของ สปสช.ทั้งหมดที่จะปรับปรุงให้ยั่งยืน โดยพิจารณาทั้งในส่วนระบบค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น โดยจะรับฟังความคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งตนยังไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างเป็นทางการออกมาหรือยัง แต่เท่าที่ทราบก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป สปสช. จำนวนมากก็ต้องนำมาประมวล ทั้งนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งเชื่อว่าการปรับระบบทั้งหมดจะสามารถให้แล้วเสร็จได้ภายในรัฐบาลนี้ และได้มีการดำเนินการไปแล้ว ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้ชื่อ “สถาบันมาตรฐานข้อมูลสวัสดิการสุขภาพ” ที่จะรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม สปสช.และกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี</p>